

CÁC CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MẤT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

TS. NGUYỄN TOÀN THẮNG *

Quốc tịch là mối quan hệ pháp lí hai chiều, có tính chất ổn định, bền vững giữa cá nhân với quốc gia nhất định, thể hiện thông qua tổng thể các quyền và nghĩa vụ giữa cá nhân và nhà nước. Với tính chất đó, các nhà lập pháp khi xem xét vấn đề mất quốc tịch thường căn cứ vào một số yếu tố như: cá nhân đó nhập quốc tịch của quốc gia khác; cư trú lâu dài ở nước ngoài (không còn mối liên hệ thực tế với quốc gia mà cá nhân mang quốc tịch) hoặc thực hiện các hành vi dẫn đến bị tước quốc tịch.

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định những căn cứ xác định mất quốc tịch Việt Nam sau:

- Được thôi quốc tịch Việt Nam.⁽¹⁾
- Bị tước quốc tịch Việt Nam.⁽²⁾
- Bị huỷ bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.⁽³⁾
- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (chưa mất quốc tịch Việt Nam) không tiến hành thủ tục đăng kí giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật.⁽⁴⁾
- Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không rõ cha mẹ là ai, nay tìm thấy cha mẹ mà cha mẹ chỉ có quốc tịch nước ngoài hoặc chỉ tìm thấy cha hoặc mẹ mà người đó chỉ có quốc tịch nước ngoài.⁽⁵⁾
- Con chưa thành niên sống cùng cha mẹ sẽ thay đổi quốc tịch theo quốc tịch của

cha mẹ.⁽⁶⁾

- Theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.⁽⁷⁾

Như vậy, những căn cứ xác định mất quốc tịch Việt Nam có thể xuất phát từ: 1) Ý chí của cá nhân, mong muốn được thôi quốc tịch Việt Nam để gia nhập quốc tịch nước ngoài; 2) Ý chí của Nhà nước quy định các trường hợp đương nhiên mất quốc tịch; 3) Áp dụng biện pháp chế tài không cho phép cá nhân đó mang quốc tịch Việt Nam.

1. Thôi quốc tịch Việt Nam

Thôi quốc tịch Việt Nam là việc công dân Việt Nam có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để gia nhập quốc tịch nước ngoài và được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định của Luật quốc tịch năm 2008, thôi quốc tịch Việt Nam cần thoả mãn một số điều kiện sau:

- Có đơn xin thôi quốc tịch. Việc thôi quốc tịch phải xuất phát từ ý chí, sự tự nguyện của công dân và không phụ thuộc vào việc công dân đó đang ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Người xin thôi quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho sở tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại.⁽⁸⁾

* Giảng viên Khoa luật quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội

- Việc thôi quốc tịch Việt Nam nhằm mục đích gia nhập quốc tịch nước ngoài. Đây là điều kiện bắt buộc và người xin thôi quốc tịch có nghĩa vụ phải chứng minh khi nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch.

- Có quyết định của Chủ tịch nước. Trong thời hạn 3 tháng, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của đương sự sẽ được trình lên Chủ tịch nước để xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.⁽⁹⁾

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 đồng thời quy định các trường hợp chưa được xem xét và không được xem xét cho thôi quốc tịch:⁽¹⁰⁾

- Công dân đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam;

- Công dân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Công dân đang chấp hành bản án, quyết định của toà án Việt Nam;

- Công dân đang bị tạm giam để chờ thi hành án;

- Công dân đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng;

- Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

- Việc thôi quốc tịch làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Các căn cứ, điều kiện cho thôi quốc tịch Việt Nam của Luật quốc tịch năm 2008 về cơ bản không thay đổi nhiều so với quy định của Luật quốc tịch năm 1998. Những căn cứ này tương đối chặt chẽ, phù hợp với pháp

luật và đặc thù của Việt Nam hiện nay. Thực tế cho thấy mỗi quốc gia đều có những quy định khác nhau về vấn đề cho thôi quốc tịch nhưng nhìn chung, điều kiện thôi quốc tịch phải đảm bảo được ý nghĩa của quốc tịch, phù hợp với quy định của pháp luật và không làm phương hại tới lợi ích quốc gia.

Luật quốc tịch năm 2008 quy định về điều kiện và đối tượng được thôi quốc tịch Việt Nam tương đối mở nhưng đồng thời cũng rất chặt chẽ.

- Tất cả công dân Việt Nam đều có quyền thôi quốc tịch Việt Nam để gia nhập quốc tịch nước ngoài.

- Với tích chất là mối liên hệ pháp lí hai chiều, quốc tịch làm phát sinh đồng thời quyền và nghĩa vụ của Nhà nước - công dân. Nếu mỗi công dân có quyền thôi quốc tịch thì trước hết họ cần hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, cộng đồng và với các công dân khác. Vì vậy, người xin thôi quốc tịch đang có nghĩa vụ tài sản thì phải thực hiện nghĩa vụ này, đang phải chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải thi hành xong quyết định. Chỉ khi đó, họ mới được xem xét cho thôi quốc tịch Việt Nam.

- Để bảo đảm lợi ích quốc gia, những người đang phục vụ trong các cơ quan nhà nước không được phép thôi quốc tịch. Họ đương nhiên có quyền này khi hết thời hạn phục vụ trong các cơ quan đó.

Thực tiễn giải quyết vấn đề thôi quốc tịch Việt Nam trong thời gian qua cho thấy nhu cầu xin thôi quốc tịch Việt Nam tập trung ở một số địa bàn như: Trung Quốc (Đài Loan) (64,5%), Đức (22,8%), Lào

(3,5%), Hàn Quốc (1,5%), Thụy Điển (1,3%), Séc (1,1%), Áo (0,99%), Hồng Kông (0,8%), Đan Mạch (0,78%)... Đối tượng xin thôi quốc tịch chủ yếu là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (chiếm 99,6%), số còn lại là công dân Việt Nam hiện đang thường trú trong nước (chiếm 0,4%). Một trong những lí do khiến công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài làm thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam là do pháp luật quốc gia nước ngoài yêu cầu họ phải thôi quốc tịch gốc khi gia nhập quốc tịch của quốc gia sở tại (như Đức, Trung Quốc...). Theo thống kê của Bộ Tư pháp, sau 9 năm triển khai thực hiện Luật quốc tịch năm 1998 (từ tháng 1/1999 đến 12/2007), số người được thôi quốc tịch Việt Nam là 61.460 người, cụ thể như sau:⁽¹¹⁾

Năm	Số người
1999	3.579
2000	6.431
2001	3.363
2002	1.553
2003	2.315
2004	5.406
2005	13.346
2006	12.613
2007	12.854
Tổng	61.460

2. Đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam

Những quy định về đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam chủ yếu được áp dụng đối với hai đối tượng: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người chưa thành niên.

a. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hiểu là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.⁽¹²⁾ Ước tính hiện nay có khoảng hơn 3 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm chủ yếu ba bộ phận: 1) Người chỉ có quốc tịch Việt Nam mà không có quốc tịch nước ngoài; 2) Người đang có quốc tịch Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; 3) Người đã có quốc tịch nước ngoài mà không còn giữ quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định của Luật quốc tịch năm 1998, việc công dân Việt Nam kết hôn, li hôn với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của họ.⁽¹³⁾ Luật quốc tịch năm 1998 cũng không quy định công dân Việt Nam nếu nhập quốc tịch nước ngoài hoặc không giữ mối liên hệ thực tế với Việt Nam thì đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam. Do vậy, trong trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhập quốc tịch nước ngoài nhưng không tiến hành thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam thì sẽ có hai quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước sở tại. Trên thực tế, một bộ phận khá lớn công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn giữ quốc tịch Việt Nam bên cạnh quốc tịch nước ngoài chủ yếu là do quốc gia sở tại không bắt buộc phải thôi quốc tịch gốc khi muốn nhập quốc tịch của quốc gia đó (Mỹ, Pháp, Úc...).

Mặc dù tồn tại tình trạng hai hay nhiều quốc tịch đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, Luật quốc tịch năm 1998 chỉ

thừa nhận nguyên tắc một quốc tịch "cứng": "*Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam*".⁽¹⁴⁾ Việc áp dụng triệt để nguyên tắc này không kèm theo cơ chế đăng kí giữ quốc tịch và cơ chế đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam đã dẫn tới một số hệ quả sau:

- Công tác quản lí và nắm danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn, chưa đầy đủ, chính xác.

- Tồn tại tranh chấp giữa Việt Nam với các nước trong việc thực hiện bảo hộ công dân cũng như vấn đề áp dụng pháp luật dân sự khi có tranh chấp hoặc pháp luật hành chính, hình sự khi công dân đó vi phạm pháp luật Việt Nam.

- Trong nhiều trường hợp, các cơ quan nhà nước Việt Nam rất lúng túng khi giải quyết các giao dịch dân sự, kinh tế... có sự tham gia của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hai quốc tịch.⁽¹⁵⁾

Bên cạnh việc ghi nhận nguyên tắc một quốc tịch "cứng", Điều 4 Luật quốc tịch năm 1998 quy định: "*người có quốc tịch Việt Nam là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là công dân Việt Nam). Công dân Việt Nam được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm các quyền công dân và phải làm tròn nghĩa vụ công dân của mình đối với Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật*". Như vậy, theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Luật quốc tịch năm 1998, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, về

nguyên tắc sẽ có các quyền và nghĩa vụ như công dân Việt Nam ở trong nước. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù là công dân Việt Nam (do còn giữ quốc tịch Việt Nam) nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như công dân trong nước nên công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài được hưởng quyền lợi hạn chế hơn so với công dân trong nước.⁽¹⁶⁾

Luật quốc tịch năm 2008 đã ghi nhận thực tiễn nêu trên, tiếp tục quy định nguyên tắc một quốc tịch nhưng áp dụng mềm dẻo và linh hoạt, sửa đổi, bổ sung đồng thời quy định mới theo hướng mở rộng, tạo điều kiện để công dân Việt Nam ở nước ngoài được hưởng một số quyền như công dân Việt Nam ở trong nước. Theo quy định tại Điều 4 Luật quốc tịch năm 2008 thì "*Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác*".⁽¹⁷⁾ Khoản 4 Điều 5 của Luật này quy định: "*Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài đang định cư ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan*". Đặc biệt, Luật quốc tịch năm 2008 đã có điểm sửa đổi quan trọng khi đưa vào quy định về đăng kí giữ quốc tịch, theo đó "*Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, phải đăng kí với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam*".⁽¹⁸⁾

Như vậy, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/7/2009 - thời điểm Luật quốc tịch năm 2008 có hiệu lực, để đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Nếu không tiến hành thủ tục nêu trên thì họ sẽ đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với bộ phận người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài trước khi Luật quốc tịch năm 2008 có hiệu lực. Vậy, những người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau khi Luật quốc tịch năm 2008 có hiệu lực sẽ giải quyết ra sao? Những người này sẽ đương nhiên giữ quốc tịch Việt Nam mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký giữ quốc tịch? Nếu thực hiện theo hướng này thì vô hình trung đã quay trở về cách giải quyết của Luật quốc tịch năm 1998, bởi cũng giống như Luật quốc tịch năm 1998, Luật quốc tịch năm 2008 không hề có quy định về vấn đề này mà vẫn chỉ thừa nhận nguyên tắc một quốc tịch không kèm theo cơ chế đương nhiên mất quốc tịch khi công dân Việt Nam gia nhập quốc tịch nước ngoài.

Để thực hiện tốt công tác quản lý công dân Việt Nam ở nước ngoài, tập hợp được danh sách đầy đủ, có giá trị tương đương như đăng ký hộ tịch trong nước, nên chăng áp dụng quy định đăng ký giữ quốc tịch? Trên thực tế, vấn đề này đã được đưa vào dự thảo Luật quốc tịch năm 1998, từng được thảo luận và thông qua tại Ủy ban thường vụ Quốc hội và bỏ phiếu lần 1 của Quốc hội, tuy nhiên bị gác lại ở lần bỏ phiếu thứ 2. Luật quốc tịch năm 2008 đã thể hiện tư duy

lập pháp tương đối "cởi mở" khi quy định cơ chế đăng ký giữ quốc tịch "chuyên tiếp", áp dụng đối với bộ phận người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam tính đến thời điểm 1/7/2009. Có lẽ chúng ta cần cởi mở hơn nữa trong tiếp cận vấn đề quốc tịch. Việc thực hiện đăng ký giữ quốc tịch sẽ giúp rất nhiều cho Việt Nam trong việc quản lý hồ sơ, giải quyết những vấn đề lịch sử còn tồn tại.

b. Người chưa thành niên

Khoản 1 Điều 35 Luật quốc tịch năm 2008 quy định: "*Khi có sự thay đổi về quốc tịch do nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam của cha mẹ thì quốc tịch của con chưa thành niên sinh sống cùng với cha mẹ cũng được thay đổi theo quốc tịch của họ*". Luật quốc tịch năm 2008 đã kế thừa Luật quốc tịch năm 1998 khi ghi nhận nguyên tắc: quốc tịch của người chưa thành niên được thay đổi theo quốc tịch của cha mẹ. Điều đó có nghĩa con chưa thành niên sống cùng cha mẹ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ, cha mẹ thôi quốc tịch Việt Nam thì trẻ đương nhiên thôi quốc tịch Việt Nam, cha mẹ nhập hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam thì trẻ cũng nhập hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam.⁽¹⁹⁾

Có lẽ quy định như vậy là quá cứng nhắc và chưa tôn trọng quyền quyết định của cha mẹ cũng như quyền cá nhân về quốc tịch của trẻ chưa thành niên. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ xin thôi quốc tịch Việt Nam vẫn mong muốn con của họ giữ quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định trên, trẻ chưa thành niên sống cùng cha mẹ vẫn buộc phải

thôi quốc tịch Việt Nam. Bên cạnh đó, việc áp dụng Điều 35 Luật quốc tịch năm 2008 có thể dẫn đến hệ quả là đứa trẻ sẽ rơi vào tình trạng không quốc tịch khi cha mẹ đã thôi quốc tịch Việt Nam nhưng chưa gia nhập được quốc tịch nước ngoài. Để khắc phục tình trạng trên, Luật quốc tịch nên có những quy định mềm dẻo và linh hoạt hơn về thay đổi quốc tịch của trẻ chưa thành niên. Đặc biệt, trong trường hợp cha mẹ thôi quốc tịch Việt Nam, nên sửa đổi theo hướng: Quốc tịch của con chưa thành niên sống cùng cha mẹ sẽ thay đổi theo khi có sự thoả thuận bằng văn bản của cha mẹ.

Đối với trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam, khoản 2 Điều 35 Luật quốc tịch năm 2008 quy định: "*Con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam hoặc mất quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thoả thuận bằng văn bản của cha mẹ. Trường hợp cha hoặc mẹ được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam, nếu cha mẹ không thoả thuận bằng văn bản về việc giữ quốc tịch nước ngoài của người con*".⁽²⁰⁾ Như vậy, khi cha hoặc mẹ có sự thay đổi quốc tịch do nhập, thôi hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam thì quốc tịch của con chưa thành niên sẽ thay đổi theo nếu có sự thoả thuận bằng văn bản của cha mẹ. Tuy nhiên, quy định tại khoản 2 Điều 35 không thực sự rõ ràng và mạch lạc về việc xác định quốc tịch của trẻ chưa thành niên khi không có thoả thuận của cha mẹ. Thiết

nghĩ, trong trường hợp này, có thể giải thích theo hướng sau:

- Khi chỉ cha hoặc mẹ được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam, quốc tịch của con chưa thành niên sống cùng người đó sẽ thay đổi theo, trừ trường hợp cha mẹ có thoả thuận bằng văn bản về việc giữ quốc tịch nước ngoài của người con. Tuy nhiên, quy định này cũng chưa thực sự thoả đáng bởi Luật quốc tịch năm 2008 không hề có quy định buộc đứa trẻ phải thôi quốc tịch gốc khi có quốc tịch Việt Nam. Hơn nữa, theo quy định tại Điều 19 Luật quốc tịch năm 2008, người nhập quốc tịch Việt Nam không phải thôi quốc tịch nước ngoài nếu thuộc trường hợp là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam và được Chủ tịch nước cho phép. Vì vậy, không nên quy định việc giữ quốc tịch nước ngoài của trẻ chưa thành niên là một trong những điều kiện để xác định việc trẻ có hay không quốc tịch Việt Nam.

- Khi chỉ cha hoặc mẹ mất quốc tịch Việt Nam, con chưa thành niên sống cùng người đó cũng sẽ mất quốc tịch Việt Nam nếu có thoả thuận bằng văn bản của cha mẹ. Như vậy, có thể hiểu rằng trong trường hợp không có thoả thuận nêu trên thì đứa trẻ không đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam.

Luật quốc tịch năm 2008 cũng đồng thời ghi nhận một số trường hợp cho phép trẻ chưa thành niên được giữ quốc tịch khi cha mẹ có sự thay đổi về quốc tịch. Theo quy định tại Điều 9 Luật quốc tịch năm 2008 thì "*Việc kết hôn, li hôn và huỷ việc kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với người*

nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự và con chưa thành niên của họ (nếu có)". Điều 36 Luật này quy định: "Khi cha mẹ hoặc một trong hai người bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị huỷ bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam thì quốc tịch của con chưa thành niên không thay đổi". Quy định trên nhằm đảm bảo quyền lợi của trẻ chưa thành niên.

(Xem tiếp trang 39)

(1).Xem: Khoản 1 Điều 26, các điều 27, 28, 29, 30 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

(2).Xem: Khoản 2 Điều 26, các điều 31, 32 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

(3).Xem: Điều 33 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008, Trường hợp huỷ bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đều được Luật quốc tịch năm 1998 và 2008 ghi nhận là căn cứ xác định mất quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, khác với Luật quốc tịch năm 1998, Luật quốc tịch năm 2008 khi quy định tại Điều 26 các căn cứ xác định mất quốc tịch Việt Nam đã không dẫn chiếu đến trường hợp nêu trên. Khoản 1 Điều 33 Luật quốc tịch năm 2008 quy định "Người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 của Luật này, dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam có thể bị huỷ bỏ, nếu được cấp chưa quá 5 năm". Như vậy, có thể hiểu thời hiệu để xem xét việc huỷ bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam là 5 năm kể từ thời điểm có quyết định cho nhập quốc tịch. Bộ tư pháp có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ kiến nghị huỷ bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

(4).Xem: Khoản 2 Điều 13, khoản 3 Điều 26 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

(5).Xem: Điều 18, khoản 4 Điều 26 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

(6).Xem: Khoản 4 Điều 26, Điều 35 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

(7).Xem: Khoản 5 Điều 26 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

(8). Kèm theo đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam theo mẫu do Bộ tư pháp quy định, hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm các giấy tờ sau: b) Bản khai lí lịch; c) Bản sao hộ chiếu Việt Nam, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác quy định tại Điều 11 của Luật này; d) Phiếu lí lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lí lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; đ) Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này; e) Giấy xác nhận không nợ thuế do cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp; g) Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam. Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú ở trong nước thì không phải nộp các giấy tờ quy định tại các điểm d, e và g (Điều 28, 29 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; Điều 20 - 22 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008).

(9). Theo quy định của Luật quốc tịch năm 1998, thời hạn để xem xét việc thôi quốc tịch Việt Nam là 6 tháng. Việc quy định thời hạn 3 tháng là một trong những điểm mới của Luật quốc tịch năm 2008 nhằm tiến hành cải cách và giảm thiểu các thủ tục hành chính trong việc giải quyết cho thôi quốc tịch Việt Nam.

(10).Xem: Điều 27 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008. So với Luật quốc tịch năm 1998, Luật quốc tịch năm 2008 quy định thêm 2 căn cứ để xác định chưa được thôi quốc tịch Việt Nam: 1) Công dân đang bị tạm giam để chờ thi hành án và 2) Công dân đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lí hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.

(11).Xem: Báo cáo của Bộ tư pháp tổng kết 9 năm thực hiện Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998, tr. 2.

(12).Xem: Khoản 3 Điều 3 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008. Khoản 4 Điều 3 quy định: "*Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài*". Như vậy, người gốc Việt Nam là người từng có quốc tịch Việt Nam (do khi sinh ra cha mẹ là công dân Việt Nam) nhưng nay đã mất quốc tịch Việt Nam (nguyên nhân chủ yếu là do xin thôi quốc tịch Việt Nam). Xem: Nguyễn Thị Kim Ngân, "*Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các quy định của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008*" (Tạp chí luật học số 6/2009).

(13).Xem: Điều 9 Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998. Quy định này tiếp tục được ghi nhận tại Điều 9 của Luật quốc tịch năm 2008.

(14).Xem: Điều 3 Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998.

(15). Ví dụ: Công dân Việt Nam định cư tại Mỹ nếu chưa thôi quốc tịch Việt Nam nhưng đã nhập quốc tịch Mỹ thì khi về Việt Nam kết hôn với người Việt Nam ở trong nước, cơ quan đăng ký hộ tịch không biết ghi quốc tịch của người này như thế nào; nếu ghi quốc tịch Việt Nam thì phía Mỹ không giải quyết cho họ nhập cảnh vào Mỹ nhưng nếu ghi quốc tịch Mỹ hoặc ghi cả hai quốc tịch (Mỹ và Việt Nam) thì lại vi phạm Điều 3 Luật quốc tịch năm 1998. Xem: Báo cáo của Bộ tư pháp tổng kết 9 năm thực hiện luật quốc tịch Việt Nam năm 1998, tr. 6-7.

(16). Có thể lấy ví dụ liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Điều 126 Luật nhà ở số 56/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định: "*Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài tại Việt Nam, người có công đóng góp với đất nước, nhà hoạt động văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, người được phép về sống ổn định tại Việt Nam và các đối tượng khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện quy định tại khoản*

1 Điều này đã về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ 6 tháng trở lên được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ". Thực tiễn thời gian qua cho thấy người Việt Nam định cư ở nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc sở hữu nhà ở theo quy định của Luật nhà ở, trong đó cản trở lớn nhất là thủ tục hành chính. Hiện nay, Quốc hội đang thảo luận để tiến hành sửa đổi Điều 126 Luật nhà ở theo hướng mở rộng đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

(17). Đây là một trong những điểm mới của Luật quốc tịch năm 2008. Áp dụng nguyên tắc một quốc tịch nhưng Luật quốc tịch năm 2008 đồng thời quy định rõ các trường hợp ngoại lệ cho phép công dân Việt Nam có thể có hai hay nhiều quốc tịch. Những trường hợp ngoại lệ bao gồm: được Chủ tịch nước cho phép nhập quốc tịch Việt Nam nhưng không phải thôi quốc tịch nước ngoài (khoản 3 Điều 19); xin trở lại quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn giữ quốc tịch nước ngoài (khoản 5 Điều 23); quốc tịch của trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi (khoản 1 Điều 37) và trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn mong muốn giữ quốc tịch Việt Nam (khoản 2 Điều 13).

(18).Xem: khoản 2 Điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

(19). Sự thay đổi quốc tịch của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó (khoản 3 Điều 35 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008). Xem: Nhà pháp luật Việt - Pháp, *Hội thảo dự thảo Luật quốc tịch*, 2008, tr. 24.

(20).Xem: Khoản 2 Điều 28 Luật quốc tịch năm 1998 quy định "*khi chỉ cha hoặc mẹ có thay đổi quốc tịch do nhập, thôi hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, thì quốc tịch của con chưa thành niên được xác định theo sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ*". Luật quốc tịch năm 1998 bỏ ngỏ hoàn toàn việc xác định quốc tịch của trẻ chưa thành niên trong trường hợp không có thỏa thuận của cha mẹ. Về điểm này, Luật quốc tịch năm 2008 đã có những bổ sung nhất định khi cố gắng giải quyết vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, Luật quốc tịch năm 2008 cũng chưa thực sự đưa ra được câu trả lời rõ ràng.